



ที่ มท 0808.5/ว 45

สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ส่วนบ่ เหน็จบำนาญและสวัสดิการ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนราชสิมา กทม. 10300

24 สิงหาคม 2552

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และนายองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 43 ลงวันที่ 23 กันยายน 2551

ตามที่สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการส่งเงินสมทบ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
และถือปฏิบัติ นั้น

สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขอเรียนว่า เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญ และเป็นผลประโยชน์ต่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่จะเป็นหลักประกันในการให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ เมื่อออกจากราชการ และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเอง ดังนั้น เพื่อให้การจัดส่ง
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จึงขอชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. การส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

1.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553
(ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เฉพาะส่วนของประมาณการรายรับ)
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ให้สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญ ภายในเดือนตุลาคม 2552 เพื่อตรวจสอบจำนวนเงินส่งสมทบ
กองทุนบำเหน็จบำนาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งสมทบ

1.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 โดยคำนวณจากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และมีให้นำรายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน มารวมคำนวณ โดยเทศบาลและเมืองพัทยาให้คำนวณในอัตราร้อยละ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คำนวณในอัตราร้อยละ 1 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง หรือหากประสงค์
จะส่งเงินสมทบเป็นจำนวนเต็มบาท โดยหากคำนวณแล้วมีเศษสตางค์ ถ้าไม่ถึง 50 สตางค์ จะปัดทิ้ง หรือถ้าเกินตั้งแต่ 50 สตางค์
จะปัดเป็น 1 บาท ก็ได้

1.3 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาระจะต้องจ่ายบำเหน็จบำนาญแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หรือผู้มีสิทธิจะได้รับตามกฎหมาย หรือต้องหักไว้จ่ายเป็นเงินเพิ่มร้อยละ 25 จากเงินบำนาญปกติ เท่าใด ให้นำไป
หักออกจากเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งสมทบ เงินส่วนที่เหลือให้นำส่งสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญ
เดือนธันวาคม 2552

/1.4 กรณีองค์กร ...

1.4 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีภาระที่จะต้องจ่ายเป็นบำเหน็จบำนาญแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้มีสิทธิ ตามข้อ 1.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ทั้งจำนวนภายในเดือนธันวาคม 2552 เช่นกัน

1.5 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ได้ภายในเดือน ธันวาคม 2552 เนื่องจากการจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 ยังไม่แล้วเสร็จ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในการคำนวณส่งเงิน สมทบไปพลางก่อน หากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 แล้วเสร็จและได้ประกาศใช้เมื่อใด ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ เพิ่มเติมในส่วนที่ขาด พร้อมสำเนาเอกสารประมาณการรายรับประกอบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติฯ ให้สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีการประกาศใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติฯ

1.6 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีรายจ่ายบำเหน็จบำนาญเกิดขึ้นใหม่ ภายหลังจากที่ได้ส่ง เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ แล้ว ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานจังหวัด เพื่อแจ้งสำนักงานกองทุน บำเหน็จบำนาญฯ ราชการส่วนท้องถิ่นขออนุมัติโอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ เพื่อจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

2. การส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ค้างจ่าย

2.1 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค้างส่งเงินสมทบส่วนที่ขาดของปีงบประมาณที่ผ่านมา และหากมี เศษสตางค์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังคงส่งเงินสมทบส่วนที่ขาดตามจำนวนที่ค้างส่ง (ไม่ต้องปิดเศษสตางค์) มาพร้อมกับเงินสมทบที่จะต้องส่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

2.2 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 โดยได้ตั้งงบประมาณเพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ที่ค้างจ่ายประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา หรือเพื่อส่งเงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญฯ ส่วนที่ขาดของปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งงบประมาณส่วนนี้เพิ่มเติมรวมไว้กับรายการเงินส่งสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในงบกลาง ด้วยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินดังกล่าวสอดคล้องและถูกต้องตรงตาม ระบบบัญชีท้องถิ่น (e-LAAS) ระบบจะคำนวณและแสดงยอดเฉพาะเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ประจำปี พ.ศ. 2553 ตามที่กฎหมายกำหนด (อัตราร้อยละ 1 หรือ 2 ตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ฉะนั้น ยอดเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญฯ ที่ค้างส่งหรือส่งขาดประจำปีงบประมาณที่ผ่านมาที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำมาบันทึกในระบบบัญชีท้องถิ่น (e-LAAS) ในงบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน

กรณีที่มีการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 ในระบบ บัญชีท้องถิ่น (e-LAAS) ยอดเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ที่ค้างส่งหรือส่งขาด ให้ตั้งจ่ายในงบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน

2.3 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ที่ค้างจ่ายประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา หรือค้างส่งส่วนที่ขาดของปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตั้งงบประมาณรายจ่ายหรือโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ที่ค้างจ่ายนี้ในงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 ด้วย โดยตั้งหรือโอนไปเพิ่มในงบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน

2.4 ตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 ได้กำหนดวิธีการคำนวณส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ให้คำนวณจากประมาณการรายรับ ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี และมีให้นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม

เงินสำรองรายรับไม่ใช่รายรับที่จะต้องนำมาลงในประมาณการรายรับในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติฯ ดังนั้นจึงไม่ต้องนำเงินสำรองรายรับ มาคำนวณเพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ

3. การส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ กรณีมีข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ด้วย โดยใช้แนวทางการจัดส่งเอกสารและการคำนวณการส่งเงินสมทบ เช่นเดียวกับข้อ 1.1 และ 1.2

4. การส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลที่เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล

กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ก่อนวันที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย การจัดส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ให้คำนวณในอัตราร้อยละ 1 แต่หากได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ก่อนมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว การส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ให้คำนวณในอัตราร้อยละ 2

5. การส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ กรณีจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา แยกจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ กิจการประปา ซึ่งตั้งไว้ในประมาณการรายรับของงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ไม่ต้องนำมาคำนวณเพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ

6. วิธีการนำส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ

6.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ โดยจัดทำเช็คหรือตราพดด้ขีตคร่อมในนามกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ส่งจ่ายในนาม “กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ส่วนจังหวัด)”
- เทศบาลและเมืองพัทยา ให้ส่งจ่ายในนาม “กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)”
- องค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งจ่ายในนาม “กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ส่วนตำบล)”

พร้อมจัดทำหนังสือส่งด้วย และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการจัดส่งสำเนาประมาณการรายรับฯ ตามข้อ 1.1 ขอให้จัดส่งสำเนาประมาณการรายรับฯ และรับรองสำเนาถูกต้องส่งมาพร้อมด้วย

6.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการจัดส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ให้จังหวัดทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสกล สีโนทัย)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ท. รักษาราชการแทน
เลขานุการ ก.บ.ท.

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ส่วนบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ

โทร 0-2241-9033 , 0-2241-9039

ที่ มท 0808.5/ ๖46



สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ส่วนบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนราชสีมา เขตคูสิต กทม. 10300

24 สิงหาคม 2552

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว ๕5
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552 จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้แจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและดำเนินการแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประสานการกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสกล สีน้อย)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ท. รักษาการแทน
เลขานุการ ก.บ.ท.

ส่วนบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ

โทร. 0-2241-9033 0-2241-9000

โทรสาร 0-2241-8510